



ที่ สน ๐๐๑๘.๑ ๑๑๒/๑๒

ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการ สน ๔๗๐๐๐

๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙

เรื่อง การขออนุญาตออกนอกราชอาณาจักรและกลับเข้ามาได้อีกของคนต่างด้าวซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อย
เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ

อ้างถึง หนังสือจังหวัดสกลนคร ต่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๑/๔๒๓๕ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘
สิ่งที่ส่งมาด้วย ผังขั้นตอนการขออนุญาตออกนอกราชอาณาจักร ฯ จำนวน ๑ แผ่น

ตามที่จังหวัดสกลนครได้แจ้งประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าว
บางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว เพื่อรอการส่งกลับและกำหนดเขตพื้นที่ควบคุม
ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ โดยกำหนดให้กรุงเทพมหานคร จังหวัด อำเภอก เป็นเขตพื้นที่ควบคุมคนต่างด้าว
และหากคนต่างด้าวจะเดินทางออกนอกราชอาณาจักรให้เป็นอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทย นั้น

กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า เพื่อให้การปฏิบัติงานอนุญาตออกนอกราชอาณาจักรและกลับเข้ามา
ได้อีกเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ตามคู่มือสำหรับประชาชนในการขออนุญาตออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมของบุคคล
ต่างด้าวบางจำพวกที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว (กรณีออกนอกเขตในการพิจารณาของ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย) ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ จึงขอชักซ้อมขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้

๑. คนต่างด้าวซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยที่จะเดินทางออกนอกราชอาณาจักรและกลับเข้ามาได้อีก
ให้ยื่นคำร้อง ณ ที่ทำการปกครองอำเภอที่มีภูมิลำเนาและได้รับการสำรวจและจัดทำทะเบียนประวัติ
โดยอำเภอต้องดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน หากไม่ครบถ้วนถูกต้องให้แจ้งผู้ยื่นคำร้องทราบทันที
ภายใน ๑ วันทำการ

๒. นายอำเภอพิจารณาเหตุผลและความจำเป็นที่ต้องเดินทางออกนอกราชอาณาจักร และ
เสนอความเห็นไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน ๒ วันทำการ นับแต่ตรวจเอกสารครบถ้วนถูกต้อง

๓. ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณามีหนังสือเสนอความเห็นไปยังปลัดกระทรวงมหาดไทย
เพื่อพิจารณา ภายใน ๓ วันทำการ นับแต่ได้รับหนังสือจากอำเภอ

๔. กรมการปกครอง ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารหลักฐาน พร้อมทำ
ความเห็นเสนอปลัดกระทรวงมหาดไทย หรือผู้ได้รับมอบอำนาจใช้ดุลพินิจในการพิจารณาอนุญาต และเมื่อ
ผู้มีอำนาจลงนามในหนังสืออนุญาตแล้ว กรมการปกครองจะประสานแจ้งผู้ยื่นคำร้องมารับเอกสารโดยทันที
ภายใน ๙ วันทำการ นับแต่วันได้รับหนังสือจากจังหวัด ระยะเวลาดำเนินการตามข้อ ๑-๔ ไม่เกิน ๑๕ วันทำการ

จังหวัดสกลนคร จึงให้อำเภอประชาสัมพันธ์ให้คนต่างด้าวซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยที่ประสงค์จะ
เดินทางออกนอกราชอาณาจักรและกลับเข้ามาได้อีก ทราบถึงขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการและเอกสารหลักฐาน
ประกอบการพิจารณาขออนุญาต รายละเอียดตามผังขั้นตอนการขออนุญาตออกนอกราชอาณาจักรและ
กลับเข้ามาได้อีกของคนต่างด้าวซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสัมฤทธิ์ พุฒศรี)

ปลัดจังหวัดสกลนคร ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

ที่ทำการปกครองจังหวัด

กลุ่มงานปกครอง

โทร. ๐-๔๒๗๑-๑๔๖๑

ฝั่งขั้นตอนการพิจารณาการอนุญาตออกนอกราชอาณาจักรและกลับเข้ามาได้อีกของคนต่างด้าวซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักร เป็นการชั่วคราวเพื่อรอการส่งกลับและกำหนดเขตพื้นที่ควบคุม ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒

